



ที่ กต ๐๒๐๐.๓/๕๓๒๐

กระทรวงการต่างประเทศ  
ถนนศรีอยุธยา กทม. ๑๐๕๐๐

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการแบ่งส่วนราชการภายในกรม

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๑๒๖๙๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕  
สิ่งที่ส่งมาด้วย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารราชการในต่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงการต่างประเทศเสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงแนวทางการแบ่งส่วนราชการภายในกรม ตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เสนอ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ความแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการต่างประเทศมีความเห็น ดังนี้

๑. เห็นด้วยกับการปรับปรุงแนวทางการแบ่งส่วนราชการภายในกรมตามที่ ก.พ.ร. เสนอ เนื่องจากจะช่วยให้ส่วนราชการสามารถบริหารจัดการการแบ่งส่วนราชการภายในกรมได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น ส่งผลให้การปฏิบัติภารกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ ที่มุ่งให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับภารกิจที่ต้องปฏิบัติ

๒. โดยที่กระทรวงการต่างประเทศเป็นส่วนราชการขนาดเล็กซึ่งปฏิบัติภารกิจหลักด้านการต่างประเทศที่ไม่สามารถถ่ายโอนภารกิจหลักให้หน่วยงานอื่นรับผิดชอบได้ จึงขอให้พิจารณาการปรับปรุงแนวทางการแบ่งส่วนราชการภายในกรมของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ โดยพิจารณาจากเหตุผลความจำเป็นและแนวทางการทบทวนภารกิจและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาระบบราชการเป็นสำคัญ

๓. กรณีการจัดตั้งหน่วยงานในต่างประเทศใหม่ โดยไม่เพิ่มจำนวนหน่วยงาน เห็นควรพิจารณาตัดข้อความเกี่ยวกับการย้ายสถานที่ตั้งของสำนักงานจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งซึ่งอยู่ในกลุ่มประเทศประเภทเดียวกัน ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีกำหนดกลุ่มประเทศหรือประเภทของกลุ่มประเทศไว้ เพื่อให้ส่วนราชการสามารถย้ายสถานที่ตั้งของสำนักงานได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์

๔. กรณีการเสนอจัดตั้งหน่วยงานในต่างประเทศเพิ่มเติม เห็นควรกำหนดขั้นตอนการดำเนินการจัดตั้งหน่วยงานในต่างประเทศให้สอดคล้องกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารราชการในต่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ทั้งนี้ โดยต้องสอดคล้องกับนโยบายการต่างประเทศ และไม่กระทบต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ ตลอดจนคำนึงถึงภาระด้านงบประมาณ ผลประโยชน์ ความคุ้มค่าของประเทศ และความเหมาะสมกับบริบทปัจจุบัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายต๋อน ปริมัตถ์วินัย)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวง

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

โทร. ๐๘ ๖๙๐๘ ๐๔๕๕ (อชิตพล)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban0200.3@mfa.go.th